

เชิญเที่ยวชมงาน ปรีนเซส คัพ ไทยแลนด์ 2017 (Princess's Cup Thailand 2017)



เชิญเที่ยวชมงาน ปรีนเซส คัพ ไทยแลนด์ 2017

การจัดการแข่งการขี่ม้าระดับนานาชาติ “ปรีนเซส คัพ ไทยแลนด์ 2017” จัดขึ้นตามพระดำริของพระพระองค์เจ้าสิริวิภาวดีศรีรัตน องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการนโยบายในการจัดการแข่งขัน โดยในปีนั้นจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จมาร่วมเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น.

การแข่งขันการขี่ม้า “ปรีนเซส คัพ ไทยแลนด์” ซึ่งด้วยพระท่านพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวิภาวดีศรีรัตน เป็นการเตรียมการสำหรับนักกีฬาไทยครั้งสำคัญ เพื่อเป็นตัวแทนของกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติต่อไป โดยในปีนั้นนับเป็นปีที่ 5 การจัดงานในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องจากมีนักกีฬาขี่ม้าจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ศิลปะบังคับม้า (Dressage) ขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Show Jumping) อีเวนติ้ง (Eventing) สุดยอดผู้ดูแลม้า (Best Groom) และ สุดยอดช่างเกือก (Best Farrier)

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานปีนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ การประกวดและแข่งขันสุนัข ซึ่งแบ่งเป็นการแข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ ประกวดสุนัขพันธุ์เล็ก Toy Group (Speciality) ประกวดสุนัขพันธุ์ไทย การแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล (IPO) และประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดประเภทสวยงาม พร้อมด้วย การแสดงโชว์จากสุนัขทรงเลี้ยง กิจกรรมขี่ม้าโพนี่ นิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาขี่ม้า ฯลฯ สำหรับในวันศุกร์ที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 11.00 น. – 22.00 น. จัดให้มีการออกร้านขายสินค้าที่ได้รับการคัดสรรจากร้านค้าที่น่าสนใจจากทั่วประเทศในรูปแบบตลาดวินเทจสไตล์อเมริกัน (Flea Market) รวมถึงร้านอาหารอร่อยนานาชาติในรูปแบบรถฟู้ดทรัค (Food Truck) อาทิ อาหารไทย อาหารญี่ปุ่น อาหารเวียดนาม อีกทั้งในบริเวณงานทั้งหมดจะถูกเนรมิตขึ้นอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาขี่ม้า และการประกวดและแข่งขันสุนัข พร้อมเยี่ยมชมงานออกร้าน โดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชมใดๆ โดยมีการเตรียมสถานที่สำหรับจอดรถส่วนบุคคลไว้ให้ หรือท่านสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ลงสถานีสนามเป้า สอบรายละเอียดได้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.princesscupthailand.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (ที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์)

โทร.02-284-2662 แฟกซ์. 02-284-2287,2291 www.kanokratpr.com

คุณกนกรัตน์ วีรานุกัตติ E-mail: Kanokrat@kanokratpr.com